



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อวัสดุสำนักงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้มีโครงการ ชื่อวัสดุสำนักงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ (ตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุสำนักงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(ตามเอกสารแนบ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพัฒน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็น
เงินทั้งสิ้น ๑๐๓,๒๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โยธิน นาอุดม

(นายโยธิน นาอุดม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต ๒



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอกสารประกอบตัวชี้วัด ๑๔ ตัวชี้วัด องค์กรประกอบตัวชี้วัด ๓ องค์กรประกอบ องค์กรประกอบละ๗ เล่ม พร้อมถ่ายเอกสารเข้าเล่มปกสีสันกาว จำนวน ๒๑ เล่ม ตามโครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้บริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีโครงการ จ้างเหมาทำเอกสารประกอบตัวชี้วัด ๑๔ ตัวชี้วัด องค์กรประกอบตัวชี้วัด ๓ องค์กรประกอบ องค์กรประกอบละ๗ เล่ม พร้อมถ่ายเอกสารเข้าเล่มปกสีสันกาว จำนวน ๒๑ เล่ม ตามโครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้บริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เหมาทำเอกสารประกอบตัวชี้วัด ๑๔ ตัวชี้วัด องค์กรประกอบตัวชี้วัด ๓ องค์กรประกอบ องค์กรประกอบละ๗ เล่ม พร้อมถ่ายเอกสารเข้าเล่มปกสีสันกาว จำนวน ๒๑ เล่ม ตามโครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนา จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอกนรินทร์ แก้วนาบอน (ชายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๕๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายโยธิน นาอุดม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต ๒